



ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2560

หอสมุดฯ พร้อมเป็นต้นแบบห้องสมุดสีเขียว สนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่ Green University



ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดเผยว่า หอสมุดฯ ได้ตระหนักถึงสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเป็นแหล่งให้บริการและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงาน ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน เพื่อการเป็น “Green University” โดยล่าสุดหอสมุดปวย อึ้งภากรณ์ ในฐานะที่เป็นหอสมุดกลางในการให้บริการแก่ประชาคมธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์รังสิต ได้เข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และเป็น 1 ใน 11 ห้องสมุดนำร่องเพื่อรับการตรวจประเมินห้องสมุดตามข้อกำหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมาหอสมุดปวย อึ้งภากรณ์ได้ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หอสมุดฯ จึงได้เตรียมแผนที่จะขยายผลการดำเนินงานตามแนวทางการมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวให้ครอบคลุมห้องสมุดสาขาทั้ง 2

ศูนย์การศึกษา รวมถึงเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานให้แก่ห้องสมุดบุญชู ตริทอง ณ ศูนย์ลำปาง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยาด้วย

นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์ หัวหน้าหอสมุดปวย อึ้งภากรณ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์สำคัญของการเข้าร่วมเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้หอสมุดปวย อึ้งภากรณ์ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนการเป็น Green Campus ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

ด้วยลักษณะอาคารของหอสมุดปวย อึ้งภากรณ์เป็นอาคาร 3 ชั้น มีขนาดพื้นที่ 18,669 ตารางเมตร ในแต่ละวันมีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการ เฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 คน/วัน ขณะเดียวกันยังเปิดให้บริการยาวนานถึง 13-16 ชั่วโมง/วัน ทำให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ และให้แสงสว่างจากหลอดไฟที่มากถึงกว่า 2,000 หลอด เพื่อให้เพียงพอต่อการอ่านหนังสือและทำกิจกรรม จึงจำเป็นต้องมีแผนการบริหารจัดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้าหอสมุดปวย อึ้งภากรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนการดำเนินงานต่อไปเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียว คือ การจัดการขยะและของเสียภายในอาคารหอสมุดปวยฯ รณรงค์และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์เป็นสังคมแห่งความยั่งยืน...✍️



>>>>กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560<<<<<



#6, 14 ก.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกระบวนการ ครั้งที่ 4 และ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร

หอสมุดฯ มธ.ท่าพระจันทร์ ตามแผนงาน ISO



#7 ก.พ. ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดฯ ศึกษาดูงานด้านการบริหารห้องสมุด และการใช้ เทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ และการจัดการ ความรู้ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



#16 ก.พ. บรรณารักษ์ หอสมุดฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การลงรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐาน MARC21 ให้แก่บรรณารักษ์กลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงาน พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิชาการ สำนักงาน เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม กรรมการธิการหมายเลข 207 อาคารรัฐสภา 2



#22 ก.พ. ผู้อำนวยการหอสมุดฯ และบุคลากร หอสมุดป่วย อีจิงภากรณ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ห้องสมุดสีเขียว พร้อมนำเสนอการดำเนินงานตามข้อกำหนด มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุม True Lab ชั้น 1 หอสมุดป่วย อีจิงภากรณ์ มธ.ศุขยี่รังสิต



#28 ก.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตั้ง วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักในการทำงาน (Objectives and Key Results: OKRs)” แก่ทีมผู้บริหาร และคณะทำงาน แผนยุทธศาสตร์ หอสมุดฯ ณ ห้องบรรยาย F-310 อาคาร อนเนกประสงค์ 2 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มธ. เป็นวิทยากร

จัดทำโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-613-3518-19